

THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO ĐANG HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ CỦA ĐỘI ĐẠI HỌC CỬU LONG

VŨ TRINH*

1. Khái quát về Cuộc thi

“Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức.

Đối tượng dự thi là tất cả lưu học sinh Lào gồm 16.000 người đang học tập tại 164 cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn cõi Việt Nam.

Cuộc thi nhằm mục đích: Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào; nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; chào mừng 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2019) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019; tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào; tạo dựng sân chơi, củng cố vốn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trong thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Nội dung cuộc thi: Dưới chủ đề chung “Việt Nam - đất nước tôi yêu”, cuộc thi có những nội dung cụ thể: Ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa của Việt Nam; cảm nhận về con người Việt Nam; cảm nhận về

thiên nhiên, danh lam thắng cảnh Việt Nam; kinh nghiệm học tiếng Việt; kỉ niệm của bản thân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam;

Ngôn ngữ sử dụng thi: Tiếng Việt

Thời gian và địa điểm thi: Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng. Vòng loại các trường tự tổ chức. Vòng sơ khảo tổ chức theo 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam. Vòng chung khảo tổ chức tại Đại học Thái Nguyên.

2. Diễn tiến tham dự cuộc thi của Trường Đại học Cửu Long

Căn cứ vào *Thế lệ cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019* ban hành kèm theo *Kế hoạch số 913/KH-BGDĐT ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo*, Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài Trường Đại học Cửu Long kết hợp với khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức cho lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Cửu Long tham gia cuộc thi theo 3 vòng.

Vòng Loại: Ngày 22/9/2019, sau khi nhận được công văn mời tham gia cuộc thi của Bộ, Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức thi vòng loại để chọn đội đi thi vòng sơ khảo. Kết quả đội của em Phasathan Thipsavanh đạt giải nhất và được cử đi thi vòng sơ khảo.

Vòng Sơ khảo: Vòng Sơ khảo cuộc thi

* Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài Đại học Cửu Long.

có 67 đội tham dự, đến từ 67 cơ sở có truyền thống đào tạo lưu học sinh Lào, thu hút gần 2000 lưu học sinh Lào tham gia, trong đó có đội Trường Đại học Cửu Long. Vòng sơ khảo khu vực phía Nam tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2019, có 9 đội của 9 trường đại học tham gia. Ban giám khảo đã chọn 3 đội thi xuất sắc nhất dự thi chung khảo, gồm: Đội Trường Đại học Đồng Nai, giải Nhất; đội Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đội Trường Đại học Cửu Long, giải Nhì khu vực phía Nam.

Vòng Chung kết cuộc thi tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, ngày 8 /11/2019. Tham gia Cuộc thi Chung kết có 12 đội thi, đến từ 12 trường Đại học trong cả nước gồm: Học viện Ngoại giao; Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Giao thông Vận tải; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Y dược - Đại học Huế; Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Đồng Nai; Trường Đại học Cửu Long; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Trường Đại học Cửu Long đoạt giải Ba toàn quốc.



3. Đôi nét về Đội thi và Bài thi hùng biện của đội Trường Đại học Cửu Long

Đội thi của Trường Đại học Cửu Long có 8 thành viên, gồm 01 hùng biện (Em Phasathan Thipsavanh sinh viên năm thứ 3 ngành Tài chính Ngân hàng), 6 phụ họa cũng là lưu học sinh Lào và 01 huấn luyện viên (cô Đinh Thị Tân). Bài thi hùng biện của đội Trường Đại học Cửu Long có nội dung: Kỷ niệm của bản thân khi học tập và sinh sống ở Việt Nam. Bài hùng biện một mặt, gây xúc động mạnh cho người dự khán khi nói về tình nghĩa thầy trò Việt - Lào trong quá trình học tập tại Việt Nam. Mặt khác, bài thi lại có sự hóm hỉnh, dí dỏm gây sự thích thú khi nói về những lỗi phát âm và dấu thanh của người mới học tiếng Việt. Và đặc biệt, bài hùng biện đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người dự khán về sự hiểu biết khá sâu sắc và kỹ năng khá điêu luyện về tiếng Việt của người hùng biện.

Báo điện tử Vietnam. Net, tờ báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam, 1 trong 27 tờ báo điện tử đến đưa tin về cuộc thi, ghi nhận rất ấn tượng về Cuộc thi và bài thi của đội Trường Đại học Cửu Long. Dưới tiêu đề: “Xem sinh

viên Lào hát, đọc thơ bằng tiếng Việt như gió” tờ báo viết: “Các sinh viên người Lào đã thể hiện khả năng nói Tiếng Việt, thậm chí hát và đọc thơ vô cùng ấn tượng... Với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu”, các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; những trải nghiệm, kỉ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.” Ấn tượng về phần thi của đội Trường Đại học Cửu Long, dưới tiêu đề: “Cô giáo nói “Xin chào” chứ không phải “xin cháo,” tác giả bài báo viết: “Trong phần thi của mình, nữ sinh Phasathan Thipsavanh, sinh viên năm 3 của Trường Đại học Cửu Long đã chia sẻ những kỉ niệm khó quên của bản thân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam. Kỉ niệm mà em nhớ nhất là những ngày đầu học tiếng Việt ở trường. Lớp tiếng Việt của em khi đó toàn

là lưu học sinh Lào, song các thầy cô không cho phép nói tiếng Lào mà yêu cầu nói tiếng Việt. Thời gian đầu em cùng các bạn sai nhiều phát âm dấu thanh. “Khi học, tôi mới nhận thấy rằng cái khó nhất trong tiếng Việt không phải là ngữ pháp mà là phát âm đúng những từ có dấu thanh. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đến lớp, vừa nhìn thấy cô giáo tôi đã nhanh miệng nói: “Xin cháo cô”. Cô quay lại tròn xoe mắt nhìn, cười và nói: “Xin chào” chứ không phải “xin cháo”. Rồi bằng ngôn ngữ cơ thể, cô đưa tay lên trán chào theo cách của người lính. Ôi trời ơi, khi đó nghe cô giải thích mà tôi muốn độn thổ. Quả là tiếng Việt khó thật, không giống như tiếng Lào của chúng tôi”. Sau đó, em cũng hiểu ra rằng trong tiếng Việt, cứ đổi dấu thanh thì sẽ có một từ có nghĩa khác.”



Các thí sinh bắt đầu màn thi hùng biện đầy tự tin

(Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại)

(Em Phasathan Thipsavanh sinh viên năm thứ 3 ngành Tài chính Ngân hàng, ĐHCĐ, vinh dự mở đầu cuộc thi chung kết)

Bài thi hùng biện của đội Trường Đại học Cửu Long có hình ảnh kết bài nói lên tình hữu nghị đậm thắm Việt - Lào rất độc đáo nên được rất nhiều báo chọn đăng hình ảnh đó như là hình ảnh biểu trưng cho cuộc thi.

4. Ý nghĩa của cuộc thi đối với Trường ta

Đội Trường Đại học Cửu Long là đội thi duy nhất của cơ sở đào tạo ngoài công lập. Một trường tư thục nằm ở vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, bề dày kinh nghiệm chưa nhiều nhưng dám đương đầu, thi thố với các trường đàn anh đàn chị và đoạt giải, điều đó nói lên ĐHCL có một sự trưởng thành vượt bậc và không hề tự ti.

Cuộc thi khẳng định năng lực giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của đội ngũ

giảng viên của Trường Đại học Cửu Long. Lực lượng giảng viên giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường ta mới chỉ có 4 năm kinh nghiệm, trong khi đó có nhiều trường có 6, 7 chục năm kinh nghiệm.

Cuộc thi là sự khích lệ tinh thần học tập cho lưu học sinh Lào.

Cuộc thi là một cơ hội quảng bá hình ảnh của Trường rộng rãi trong cả nước: Tính riêng vòng chung kết, có đến 27 cơ quan truyền thông đưa tin trong đó có 21 tờ báo điện tử và 6 cơ quan phim ảnh như: Vietnam.net, Tiephong, Tuoitre, dangcongsan, nhandan, quadoinhandan, thanhnien, giaoducthoidai, tintuc, congannhandan, nhandantv, youtube.com.v.v...).



Thí sinh đến từ trường Đại học Cửu Long tham dự cuộc thi. (Ảnh: VA)

(Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)

Cuối buổi thi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh lưu niệm với 12 em đoạt giải, trong đó có em Phasathan Thipsavanh của đội trường ta. Tất cả 27 tờ báo điện tử tham gia đưa tin Cuộc thi đều đồng loạt đăng bức ảnh này.

Bài thi của đội trường ta có nội dung là kỉ niệm về học tập và sinh sống tại Trường Đại học Cửu Long VN. Một video clip dài 7 phút về mọi mặt hoạt động của trường ta dùng chiếu làm hậu cảnh cho bài thi đã được trình chiếu hết trên màn ảnh lớn trên sân khấu, trước hàng nghìn người dự khán.

Cuộc thi tạo uy tín và tiếng vang cho Trường trước các trường ĐH trong cả nước và trước lãnh đạo Bộ và Nhà nước. (Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đồng đạo các thầy cô giáo và các sinh viên quốc tế trong cả nước.)



Phần dự thi của đội thi Trường Đại học Cửu Long.

(Nguồn: Báo điện tử Công an nhân dân)

Hình ảnh kết bài thi của đội Trường Đại học Cửu Long được nhiều báo điện tử đăng như là hình ảnh biểu trưng cho cuộc thi



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao giải.
(Em Phasathan Thipsavanh, đội Đại học Cửu Long thứ 2 từ phải qua)



Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu Long chụp hình lưu niệm với Đội thi

“Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam năm 2019” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tổ chức, nhưng là cuộc thi không bắt buộc.

Trường Đại học Cửu Long tự nguyện đăng kí tham gia. Qua tham gia cuộc thi, Trường Đại học Cửu Long đã có một mùa thi với sự bồi thu với những giá trị tinh thần nhiều mặt, vượt ra ngoài danh hiệu Giải 3 cuộc thi.